
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕66 
ในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
............................................... 

รายช่ือมาร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต. เหรียญ  ลาจ านงค์  
๒ นายสุนทร  สุดตาชู รองประธานสภา อบต. สุนทร  สุดตาชู  
๓ นางส้มจีน   บุญเรือง ส.อบต.ม.2 ส้มจีน   บุญเรือง  
๔ นายสมถวิล  ทองมีค่า ส.อบต.ม.3 สมถวิล  ทองมีค่า  
๕ นางดลนภา  เกตุแก้ว ส.อบต.ม.4 ดลนภา  เกตุแก้ว  
๖ นายศิริศักดิ์  พยัคฆะ ส.อบต.ม.5 ศิริศักดิ์  พยัคฆะ  
๗ น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6 กิติมา  ภิญโญทรัพย์  
๘ นายปรีชา  เข็มขาว ส.อบต.ม.8 ปรีชา  เข็มขาว  
๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ ส.อบต.ม.9 ศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ  

๑๐ นางสาววาสนา  การะเกษ ส.อบต.ม.10 วาสนา  การะเกษ  
๑๑ นายอภินันท ์ เกตุชาติ ส.อบต.ม.11 อภินันท์  เกตุชาติ  
๑๒ นายกฤษฏา  อุทาพงค์ ส.อบต.ม.12 กฤษฏา  อุทาพงค ์  
๑๓ นายจ าลอง  สุดตาชู ส.อบต.ม.13 จ าลอง  สุดตาชู  
14 นางสมปอง  ภูอาจดั้น เลขานุการสภา อบต. สมปอง  ภูอาจดั้น  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไสว  ชาติศักดิ์ นายก อบต. ไสว  ชาติศักดิ์  
2 นายวัชรพล  สุดสายเนตร รองนายก อบต. วัชรพล  สุดสายเนตร  
3 นายสี  บ่อไทย รองนายก อบต. สี  บ่อไทย  
4 นายก าพล   แป้นนางรอง เลขานุการนายก อบต. ก าพล   แป้นนางรอง  
5 นางสาวทัศณี  พรมวิจิต รองปลัด อบต.  ทัศณี    พรมวิจิต  
6 นายประเสริฐ  แก้วมะ หัวหน้าส านักปลัด ประเสริฐ  แก้วมะ  
7 นายส าริด  ศรีโพนทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ส าริด  ศรีโพนทอง  
8 นายประสาน  เชียงกา ผอ.กองช่าง ประสาน เชียงกา  
9 นางอวยพร  แดนดี ผอ.กองการศกึษา อวยพร  แดนดี  

10 นางวาสนา  สุขวิเศษ นักวิชาการคลัง  วาสนา  สุขวิเศษ  
11 นางส าเนียง  เกตุชาติ  นวช.สาธารณสุข ส าเนียง  เกตุชาติ  
12 น.ส.นิภาพร  รินทร์อ าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิภาพร  รินทร์อ าภา  
13  นายสุพจน์  อดตีรัมย์ ก านัน ต.บ้านยาง สุพจน์  อดตีรัมย์  

ส ำเนำ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภา อบต.บ้านยางตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านยางมาประชุม  จ านวน   13   คน   ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ไหว้พระและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1   : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1) การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : การเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  สมัย  
(ประธานสภา อบต.) สามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง          
 ลงวันที ่ 16 มกราคม  2566  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ 2566 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.2) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านยาง เขตเลือกตั้งท่ี 10 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 
(ประธานสภา อบต.) 25 ธันวาคม 2565 ขอเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามความในมาตรา 17 และ
มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 คือ นางสาววาสนา  การะเกษ  ขอเชิญท่านได้แนะน าตัวต่อสภาของเราครับ 

น.ส.วาสนา การะเกษ : เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ปลัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เขา้ร่วมประชุมทุก 
(ส.อบต.ม.10) ท่าน ดิฉันมีความยินดีที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานกับทุกท่านค่ะ หากมีอะไรก็บอกได้นะค่ะ  
 1.3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งท่ี 2/2565 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ :  ด้วยท่านนายก อบต.ได้แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแผน 
(ประธานสภา อบต.) พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้
เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการตามที่เห็นสมควรและให้น าแนวทางการด าเนินงานตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติด้วย ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570)ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยาง จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565 
จึงแจ้งให้ทางสภาทราบ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางอรอนงค์  เพียขันทา นักจัดการงานทั่วไป อรอนงค์  เพียขันทา  



๓ 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 15 

ธันวาคม 2565 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือไม่    
(ประธานสภา อบต.)   
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไข ผมขอปิดการอภิปราย  และขอมติรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภา อบต.) สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที ่ 15  ธันวาคม  2565 
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2565   
  - มติเห็นชอบ  จ านวน   12    เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (นายเหรียญ   ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1) การพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2566  

ระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2567 
 นายเหรียญ  ลาจ านงค ์  : เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. ก่อนที่จะมีการเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
 (ประธานสภา อบต.)  และระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ผมขอเชิญท่าน

เลขาสภาชี้แจงเกีย่วกับการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. ให้ที่ประชุมทราบ   
นางสมปอง  ภูอาจด้ัน : ในการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
(เลขานุการสภา อบต.) การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 11 (3) ความว่า 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม
สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  และก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 53 ความว่า ในปีหนี่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ดังนั้นผมขอเรียนให้ที่ประชุมเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 เป็นกี่สมัย พร้อมผู้ 
(ประธานสภา อบต.) รับรอง  2  คน   ขอเชิญ 
นายสมถวิล ทองมีค่า : ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566  ก าหนดสมัยประชุมเป็น  
(ส.อบต.ม.3)  4  สมัย     
 ผู้รับรอง   
 1.นายศักดิส์ิทธิ์  สุดตาชาติ ส.อบต.ม.9   
 2.นายอภินันท์  เกตุชาติ  ส.อบต.ม.11 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่    
(ประธานสภา อบต.)   
ที่ประชุม : ไม่มี 
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นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิม ผมขอปิดการเสนอ  และขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนด 
(ประธานสภา อบต.) สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566  เป็น  4  สมัย  หรือไม่ 
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็น  4  สมัย  
  -  มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง 
  - งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายเหรียญ  ลาจ านงค์   ประธานสภา อบต.) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ต่อไปจะให้เสนอว่าจะมีการประชุม แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม 
 (ประธานสภา อบต.) สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอต่อที่ประชุมพร้อมผู้รับรอง

จ านวน  2  ท่าน  ล าดับต่อไปขอให้เสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อไร  ขอเชิญ 

นางดลนภา  เกตุแก้ว : เสนอว่าในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 - 15 พฤษภาคม 2566   
(ส.อบต.ม.4) ผู้รับรอง 1. นายกฤษฎา  อุทาพงค ์ ส.อบต.ม. 12  2.  นายจ าลอง  สุดตาชู  ส.อบต.ม.13 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่   
 (ประธานสภา อบต.)   
ทีป่ระชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอปิดการเสนอ  และขอมติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการ 
 (ประธานสภา อบต.) ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม  2566  
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1 - 15  พฤษภาคม 2566   
   -  มติเห็นชอบ  จ านวน  12 เสียง   

-  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง  (นายเหรียญ  ลาจ านงค์  ประธานสภา อบต.) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ล าดับต่อไปจะก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  3  เมื่อใด  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
(ประธานสภา อบต.) อบต.ได้เสนอ ขอเชิญ 
นายศิริศักดิ์  พยคัฆะ : เสนอว่าในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม 2566   
(ส.อบต.ม.5) ผู้รับรอง 1. นายสุนทร  สุดตาชู  รองประธานสภา  2.  น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์  ส.อบต.ม.6 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม ่
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอปิดการเสนอ  และขอมติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการ 
(ประธานสภา อบต.) ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  10 – 24 สิงหาคม  2566   
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  10 – 24 สิงหาคม  

2566  
   -  มติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง   

-  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ  ลาจ านงค์  ประธานสภา อบต.) 
น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์ : เสนอว่าในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2566   
(ส.อบต.ม.6) ผู้รับรอง 1.  น.ส.วาสนา  การะเกษ ส.อบต.ม.10  2.  นางส้มจีน  บุญเรือง ส.อบต.ม.2 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม ่
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไมมี่ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอปิดการเสนอ  และขอมติทีป่ระชุม  เห็นชอบให้มีการ 
(ประธานสภา อบต.) ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2566   
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2566  
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   -  มติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง   
-  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ  ลาจ านงค์  ประธานสภา อบต.) 

3.2)  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ล าดับต่อไปจะก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567  เมื่อไร  ขอ  
(ประธานสภา อบต.) เชิญท่าน สมาชิกสภาอบต.ได้เสนอ 
นายปรีชา  เข็มขาว : เสนอว่าในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567   ระหว่างวันที่  1 - 15     
(ส.อบต.ม.8) กุมภาพันธ์ 2567  

ผู้รับรอง  1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ  ส.อบต.ม.9   2. นางดลนภา  เกตุแก้ว ส.อบต.ม.4 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม ่
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอปิดการเสนอ  และขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการ   
(ประธานสภา อบต.) ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์  2567  
ทีป่ระชุม : มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่       

1 - 15  กุมภาพันธ์  2567 
- มีมติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง 
-  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ   ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.)  

  3.3) การเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด
ก่อนก าหนด 

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นายไสว  ชาติศักดิ์ : ด้วยอ าเภอล าปลายมาศได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือ 

(นายก อบต.)  ลดภาวะคลอดก่อนก าหนด โดยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมาราดาและทารกเพ่ือครอบครัวไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้
ด าเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนและ
บูรณาการการท างานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือลดอัตราการ
คลอดก่อนก าหนดของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลด
ภาวะคลอดก่อนก าหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทางสภาได้คัดเลือกตัวแทนจาก
สภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
ก่อนก าหนด จ านวน 1 คน ขอบคุณครับ 

นายเหรียญ ลาจ านงค์ : ขอเชิญท่านสมาชิกได้ด าเนินการเสนอรายชื่อสมาชิกสภา พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 ท่านขอเชิญ 
(ประธานสภา อบต.) ครับ  
นางสาววาสนา การะเกษ: ดิฉันขอเสนอ นางส้มจีน  บุญเรือง ส.อบต.ม.2    
(ส.อบต.ม.10)  ผู้รับรอง 1. นายสมถวิล  ทองมีค่า ส.อบต.ม.3 
    2. นางสาวกิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไม่มี 
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นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอถือว่านางส้มจีน  บุญเรือง ส.อบต.ม.2 เป็นตัวแทนจากสภา เพ่ือให้ทาง 
(ประธานสภา อบต.) องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 4.1) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
นางวาสนา สุขวิเศษ : กองคลังจะแจกแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน 
(นักวิชาการคลัง) เพ่ือจะได้น าไปยื่นภาษีกับสรรพากร  หรือว่าจะยื่นแบบออนไลน์ก็ได้นะค่ะ ส่วนมากจะไม่ได้เสียภาษี

แต่เราก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษ ี
นายวัชรพล  สุดสายเนตร: ขอสอบถามกรณผีมมีรายได้จากบ าเหน็จบ านาญด้วยเวลายื่นจะต้องน ามายื่นรวมกันหรือไม่ 
(รองนายก อบต.) 
นางวาสนา สุขวิเศษ : จะต้องน ามายื่นด้วยค่ะ  
(นกัวิชาการคลัง) 
 4.2) การเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
นายไสว  ชาติศักดิ์ : จากเอกสารที่ผมได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกในการเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
(นายก อบต.) ของประชาชน ผมแจ้งให้ท่านได้ส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้เพ่ือที่จะได้รวบรวมโครงการ เพ่ือ

ตรวจสอบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หากไม่มีในแผนจะมีขั้นตอนในการด าเนินการอีกหลาย
ขั้นตอน ให้ท่านสมาชิกรีบด าเนินการจัดส่งครับ 

นางสมปอง ภูอาจดั้น : ตามที่ท่านนายกได้แจ้งแก่ท่านสมาชิกในการเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น 
(เลขานุการสภา อบต.) เราจะต้องตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วนหรือไม่ตามระเบียบว่าโครงการนั้นหาก

เราไม่ท าจะเกิดความเสียหาย หรือประชาชนเดือดร้อน โครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้า
โครงการมีในแผนเราสามารถด าเนินการได้เลย และหากไม่มีในแผนเจ้าหน้าที่แผนจะต้องมีการลงไป
ประชาคมในหมู่บ้าน ดูว่าโครงการที่มีอยู่ในแผนนั้นยังไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อนโครงการที่
ได้เสนอเข้ามาใหม่หรือไม่  ถ้าประชาคมเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงก็จะต้องมีการแก้ไขแผน 
หลังจากรวบรวมเสร็จก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการระดับต าบลอีก และอยากขอให้ทาง
หมู่บ้านได้เสนอโครงการไม่เกิน 2 โครงการ เพราะว่าโครงการที่มีอยู่ในแผนเราก็มีโครงการหลาย
โครงการ  ซึ่งหากเราเสนอเพ่ิมอีกหลายโครงการจะไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่เราสามารถใช้ในการ
ด าเนินการได้ กจ็ะท าให้การบริหารงานของ อบต.เราล้มเหลว  

น.ส.กิติมา ภิญโญทรัพย ์ : ขอสอบถามว่าโครงการของหมู่ 6 ได้มีการเสนอมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะมีการน ามาแก้ไขหรือไม่ และ 
(ส.อบต.ม.6)  อยากให้มีการเสนอโครงการที่มากกว่า 2 โครงการ เพราะว่าอยากแก้ไขโครงการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องไว้

เลย เวลาที่จะน ามาด าเนินการอีกจะได้ไม่ต้องแก้ไขแผนอีกได้หรือไม่ค่ะ 
นายสุพจน์ อดีตรัมย์ : เรื่องแผนถ้าจะมีการแก้ไขก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง ผู้น าหมู่บ้านและสมาชิกสภาด้วย 
(ก านัน ต.บ้านยาง) ในการเสนอปัญหาของประชาชนเพ่ือที่จะได้จัดท าโครงการเสนอเพ่ือของบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละหมู่ครับ 
นางส้มจีน บุญเรือง : โครงการของหมู่ที่ 2 ที่เสนอเข้ามาคือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพราะว่าช่วงฤดฝูนน้ าท่วม 
(ส.อบต.ม.2) ขังประชาชนเดือดร้อนค่ะ 
นายประสาน  เชียงกา : ผมขอฝากเรื่องการท าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ว่าหมู่ใดที่มีการจัดท าโครงการ 
(ผอ.กองช่าง)  จะต้องหาที่ทิ้งน้ าให้ด้วย เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาของ ม.7 ชาวบ้านไม่ให้ทิ้งน้ าเข้าไปในที่ของเขา ท า

ให้น้ าไม่มีทางออก ก็ดันขึ้นบนเกิดการท่วมขังอีก และขอฝากท่านสมาชิกแต่ละหมู่ที่มีรางระบายน้ า 
ให้ช่วยกันลอกรางระบายน้ าบ้างเพราะดินไหลลงไปทับถมท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เนื่องจากเราไม่ได้มี
งบประมาณในการลอกรางระบายน้ า แต่ถ้าจะให้รถกระเช้าช่วยยกฝาท่อก็ให้แจ้งกับทาง อบต.ครับ  



๗ 

4.3) ถนนช ารุดสาย อบต.บ้านยาง – หนองโดน 
นายสุนทร  สุดตาชู : ผมขอแจ้งถนนสาย อบต.บ้านยาง - หนองโดน เกิดความช ารุดเป็นหลุมลึก ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุ 
(รองประธานสภา อบต.) ขึ้น ฝากทางกองช่างได้ด าเนินการด้วยครับ 
นายประสาน  เชียงกา : ทางกองช่างได้ออกไปด าเนินการแล้วแต่ก็มีการทรุดอีก  สืบเนื่องจากช่วงที่เกิดน้ าท่วม และท่ีตรง 
(ผอ.กองช่าง) เป็นท่อ น้ ากัดเซาะข้างล่าง จึงท าให้ถนนเกิดการทรุดตัว และในการแก้ไขปัญหาน่าจะต้องมีการขุด

ท าถนนใหม่จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่ งก็จะต้องใช้งบประมาณสูง เบื้องต้นทางกองช่างจะ
ออกไปแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ก่อน เพราะถนนเส้นนี้ทางกองช่างได้ของบเงินอุดหนุนอยู่ด้วยครับ 
4.4) งานสู่ขวัญข้าวอ าเภอล าปลายมาศ 

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : การเข้าร่วมกิจกรรมงานสู่ขวัญข้าวของอ าเภอล าปลายมาศปีนีผ้มขอขอบคุณท่านนายก และคณะ 
(ประธานสภา อบต.) รวมถึงสมาชิกสภา อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้านในการร่วมกิจกรรมกันอย่างถ้วนหน้า ในการร่วมเป็น

ก าลังใจ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีในต าบลของเราขอบคุณทุกท่านมากครับ 
 4.5) เว็ปไซต์และการตอบข้อมูล ITA 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ทาง อบต.ของเราได้มีเว็ปไซต์อยากให้ทางสมาชิกและทางผู้น าได้เข้าไปดูกัน และเรื่องการตอบข้อ 
(เลขานุการสภา อบต.) มูล ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทาง 

อบต.เราได้มีการเอาประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วย จึงอยากฝากทาง
สมาชิกและผู้น าหมู่บ้านได้ด าเนินการตอบด้วย โดยรวมต าบลของเราต้องไม่น้อยกว่า 200 คน 

นายประเสริฐ  แก้วมะ : ผมอยากให้ท่านสมาชิกเป็นหลักโดยตอบข้อมูลหมู่บ้านละ 16 คน ซึ่งคนท่ีตอบจะตอ้งมโีทรศัพท์ 
(หัวหน้าส านักปลัด) เพราะระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพทค์รับ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ผมขอฝากเรื่องรถขนดิน เนื่องจากมีรถขนดินบางคันบรรทุกเกินท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหาย 
(ประธานสภา อบต.) ทาง อบต.จะท าอะไรได้บา้ง 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : เรื่องนีจ้ะขอศึกษาข้อมูลก่อน และจะปรึกษากบัทางนิติกร ช่าง ว่าทาง อบต.จะท าอะไรไดบ้้าง 
(เลขานุการสภา อบต.) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก 
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปี พ.ศ. 2565  

เลิกประชุม  เวลา     12.15      น. 

ลงชื่อ    สมปอง   ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นางสมปอง   ภูอาจดั้น ) 

   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

ลงชื่อ    เหรียญ  ลาจ านงค์      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายเหรียญ  ลาจ านงค์)  

   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดด้าํเนินการตรวจสอบแล้วเห็นวา่ถูกตอ้งจึงลงลายมือชื�อไว้
เป็นหลักฐาน
                                          (ลงชื�อ)  ศักดิ�สิทธิ�   สุดตาชาต ิ  ประธานกรรมการ
                                                       (นายศักดิ�สิทธิ�  สุดตาชาต)ิ
                                          (ลงชื�อ)     จําลอง   สุดตาชู         กรรมการ
                                                       (นายจําลอง  สุดตาชู)
                                           (ลงชื�อ)   สมถวลิ    ทองมีคา่     กรรมการ
                                                        (นายสมถวลิ  ทองมีคา่)




